

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.พม ครั้งที่ ๔๑๙/๕๗-๕๙  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๔  
ประธาน : พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว รว.พม.

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รว.พม.	๑. ขอให้กระทรวงฯ พิจารณาเก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล/นำมาเป็นกรณีศึกษา ดังนี้ - กรณี หญิงชรา อายุ ๑๐๖ ปี เป็นคนอารมณ์ดี สุขภาพแข็งแรง สามารถพูดคุย/มองเห็น/รับประทานได้ตามปกติ ที่ จ.อุบลราชธานี - กรณี บทความ "ครม.มิตดบ้าน ! ตัวช่วย - อุปกรณ์เสริมสำหรับผู้สูงวัย" ซึ่งนำเสนอผ่านเว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ - กรณี "ผลการวิจัยของ ร.พ.รามาริบัติ พบว่า การชกมวยในวัยเด็ก มีผลกระทบต่อสมองและการบาดเจ็บ" ซึ่งนำเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙	ผล./สป. ผล. ตย.
	๒. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ - กรณี นายมนตรี บุญดุษฎี ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ วาระปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ เป็นสมัยที่ ๒ จึงขอให้กระทรวงฯ ขอรหัส นรม. นำ นายมนตรี บุญดุษฎี เข้าพบ นรม. เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่การดำรงตำแหน่ง - กรณี เพชรา เขวราชกร์ อดีตคารานักแสดงชื่อดัง ขึ้นชมและให้กำลังใจแก่ผู้พิการทางสายตาที่ร่วมร้องเพลง "กำลังใจ" กับผู้บริหารกระทรวงฯ ขอให้ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกเรื่องการใช้สายตา สร้างกระแสให้ผู้พิการมีความภาคภูมิใจและมีกำลังใจในการดำรงชีวิต และขอขอบคุณกระทรวงฯ ที่จัดทำและเผยแพร่คลิปดังกล่าวผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งนี้ ขอให้ขับเคลื่อนงานด้านผู้พิการต่อไป	พท. พท.
	๓. จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการบ้านน้อยในนิคม "เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนขอทาน" และการดำเนินการโครงการหนองสาหร่ายโมเดล ที่นิคมสร้างตนเองลำคอง จ.นครราชสีมา ขอให้กระทรวงฯ จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยพิจารณาถึงหลักการบริหารจัดการ/การจัดระเบียบพื้นที่และใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด/การพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร และศูนย์ท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจแบบยั่งยืน	พส.
	๔. ในวันที่ รว.พม. มีวาระการประชุมหารือการบูรณาการความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ร่วมกับ ร.นรม. (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) จึงขอให้กระทรวงฯ เตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวต่อไป	กคช./พอช.
	๕. ตามที่ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอให้กระทรวงฯ จัดทำและรวบรวมให้มีความชัดเจนในเรื่องของการดำเนินงาน/มาตรการรองรับ/การฟื้นฟูเยียวยา /การเข้ามาของขอทานต่างชาติ และขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไปอย่างเป็นระบบ	พส.
	๖. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอาเซียนของกระทรวงฯ การแต่งตั้ง ผอ.ศูนย์ฯ/ระบบการบริหารจัดการ/เครื่องมือและทิศทางในการขับเคลื่อนงาน/หน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ รว.พม. จะขอติดตามความคืบหน้าดังกล่าวในสัปดาห์ต่อไป	สป.
	๗. จากการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "มิติต่างประเทศกับผู้บริหาร พม." ของ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ในการประชุม สปก.พม. เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙ สรุปสาระสำคัญได้ว่า ผู้นำของประเทศเออีโอเปีย ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ โดยเน้นในเรื่องของสิทธิมนุษยชน การสร้างรายได้จากภาคการเกษตร ซึ่งสามารถเชื่อมโยงและนำมาเป็นกรณีศึกษาในการสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงฯ ได้	ทุกหน่วยงาน

หนังสือด่วนที่สุด ที่ รม ๐๑๐๗/๓๓๑๖ ลง ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙

จินตนาพรสุดา บุษบาตสมจิตต์  
(นางจินตนาพรสุดา บุษบาตสมจิตต์)  
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  
๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙

ทราบ  
รับแล้ว  
(นางนภา เศรษฐกร)  
๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙

รศ.สุภาภรณ์  
(นางสาวแรมรุ่ง สุบรรณเสนีย์)  
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี  
๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙

เรียนที่ขอเดชะ  
เพื่อโปรดทราบและ  
พิจารณาทุกประการ  
พ.ศ. ๕๐ ก.พ.  
๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙